

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 189./CV.PVCL.22

"V/v Giải trình việc công bố thông tin theo  
yêu cầu Công văn số 1898/SGDHCM-NY"

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 10 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 69958  
Ngày: 11/10/22 **Kính gửi:** SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

Chuyển: m/s  
Số và ký hiệu (PVCL) Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (PVCL) Mã chứng khoán: CCL, xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã luôn hỗ trợ công ty trong suốt thời gian qua.

Công ty PVCL có nhận công văn số 1898/SGDHCM-NY của HOSE về việc nhắc nhở thực hiện các quy định về Quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022, cụ thể là Công ty đã thực hiện giao dịch với các bên liên quan chưa đảm bảo tuân thủ qui định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 292, 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Công ty xin nghiêm túc nhận lỗi sai sót này và giải trình lý do dẫn đến việc chưa thực hiện công bố thông tin kịp thời các giao dịch của các bên liên quan đúng qui định trong 06 tháng đầu năm 2022 như sau:

1. Về các khoản giao dịch của Công ty với các cá nhân là người liên quan của người nội bộ phát sinh trong kỳ 06 tháng đầu năm 2022 đã nêu tại Báo cáo tài chính (BCTC) như sau:

- Nguyễn Kim Hồng Đào (Vợ chủ tịch HĐQT): phát sinh trả tiền vay
- Nguyễn Anh Tuấn (Con chủ tịch HĐQT): phát sinh trả tiền vay
- Nguyễn Hoàng Phương (Em chủ tịch HĐQT): phát sinh trả tiền vay

*Đây là những nghiệp vụ phát sinh từ các Hợp đồng vay mượn từ năm 2018 và hiện nay công ty thực hiện trả lãi tiền vay hàng tháng. Do suy nghĩ đây là các giao dịch đã phát sinh từ những năm trước nên công ty không có thực hiện công bố thông tin mỗi khi trả lãi và số liệu trong BCTC 06 tháng đầu năm 2022 là số lũy kế trong kỳ.*

- Nguyễn Thị Thanh Thủy (Em chủ tịch HĐQT): là khách hàng mua sản phẩm đất nền của công ty từ năm 2020, do đó phát sinh thu tiền mua đất trong kỳ.

2. Về các khoản giao dịch của Công ty với tổ chức liên quan:

Theo BCTC 06 tháng đầu năm 2022, Công ty có phát sinh các giao dịch với tổ chức là Công ty con của PVCL là Công ty TNHH Bán Buôn thủy sản Đại Phú Xuân với nghiệp vụ thu và trả tiền mượn qua lại.

*Việc phát sinh các giao dịch giữa PVCL và Công ty con Đại Phú Xuân là do Công ty căn cứ vào Nghị quyết số 02/TTr.HĐQT.PVCL.19 đã thông qua trước Đại hội ĐCĐTN năm 2019 về việc góp vốn đầu tư Công ty Con về lĩnh vực thu mua, bán tôm nguyên liệu. Trong quá trình điều hành hoạt động hàng ngày, nhằm hỗ trợ cho Công ty Con có nguồn tiền lưu động vào những lúc cao điểm của vụ mùa để thu mua tôm nguyên liệu, Ban Tổng giám đốc Công ty Mẹ (PVCL) có làm Hợp đồng nguyên tắc hàng năm với Công ty Con. Khi Công ty Con thiếu nguồn vốn trả tiền nguyên liệu mua trong ngày thì Công ty Mẹ sẽ luân chuyển nguồn tiền qua cho tạm*



mượn, sau khi có nguồn tiền thu từ khách hàng về thì Công ty Con trả lại số tiền tạm mượn cho Công ty Mẹ. Và thường các khoản phát sinh này có giá trị không lớn nên và có thể phát sinh thường xuyên, đến kỳ BCTC Công ty Mẹ tổng hợp giá trị phát sinh lũy kế trong kỳ để báo cáo.

Do Công ty PVCL có sự hiểu nhầm các phát sinh giữa Công ty Mẹ và Công ty Con đã thực hiện từ trước theo Nghị quyết đầu tư vào công ty Con và giá trị từng lần phát sinh không lớn nên không phải thực hiện công bố thông tin. Số liệu báo cáo trên BCTC phát sinh trong 06 tháng đầu năm 2022 là số lũy kế trong kỳ chứ không phải phát sinh một lần với giá trị như vậy.

Từ trước đến nay, Công ty PVCL rất nghiêm túc chấp hành các quy định của nhà nước về công bố thông tin, đã thực hiện công bố đầy đủ các Nghị quyết do ĐHĐCĐ và HĐQT. Vì Công ty chưa hiểu rõ qui định mới về công bố thông tin các giao dịch với các bên liên quan của người nội bộ đã dẫn đến sai sót này. Công ty cam kết sẽ liệt kê tất cả các giao dịch với các bên liên quan của người nội bộ sẽ phát sinh trong kỳ thông qua Hội đồng quản trị và thực hiện công bố thông tin lại đầy đủ. Đồng thời, Công ty cũng cam kết sẽ nghiên cứu kỹ, thực hiện đúng các qui định hiện hành về quản trị công ty để đảm bảo công bố thông tin đầy đủ, kịp thời đúng Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Trên đây, là những thông tin giải trình của Công ty về các khoản phát sinh giao dịch với bên liên quan trong 6 tháng đầu năm 2022 và phương án khắc phục của Công ty. Kính mong Sở Giao dịch chứng khoán xem xét bỏ qua sai sót này và hướng dẫn, giúp đỡ Công ty PVCL thực hiện đúng các qui định của Nhà nước và đảm bảo quyền lợi chung của cổ đông. Chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD ( báo cáo);
- Lưu: VT



DƯƠNG THẾ NGHIÊM